

ทปอ.ชงคลังขยายเวลายกเว้นภาษีเอกชนบริจาคช่วยการศึกษา-กีฬา

ทปอ.เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้ให้เอกชนที่บริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาและกีฬาต่อไป หลังมาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมเสนอ คร.ผ่อนปรนกำหนดระยะเวลา จำนวน แห่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ดำรงตำแหน่ง ด้านคร.เห็นด้วยจ่อปรับแก้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่กระทรวงการคลังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้กับเอกชนที่ช่วยเหลือสังคม โดยบริการให้กับการศึกษาและกีฬาเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค โดยมีผลตั้งแต่ปี 2556 และจะสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวในวันที่ 31 ธ.ค.2558 นั้น ที่ประชุมเห็นว่า มาตรการดังกล่าวถือว่า มีประโยชน์ช่วยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น

ดังนั้น ทปอ.จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ขยายเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้ภาคเอกชนที่บริจาคเงินให้กับตามเดิม ส่วนจะขยายไปอีกกี่ปีนั้นต้องคุยในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง

เขากล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หารือกรณี ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ออกประกาศ กำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันไม่เกิน 5 แห่งนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิหายาก ดังนั้นจึงต้องมีความยืดหยุ่น โดยทปอ.จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ผ่อนปรนประกาศดังกล่าว

“อยากให้ดูเหมาะสมเป็นรายๆ โดยพิจารณาจากเวลาการเข้าร่วมประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ หากมากกว่า 70% ของเวลาการประชุมทั้งหมด ก็ให้ถือว่ามีความสามารถเป็นกรรมการสภาฯ หรือนายกสภาฯ เพิ่มได้อีก”ศ.ดร.ประสาธ กล่าว

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กออ.) กล่าวว่า ได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเกษมพงษ์ กิตติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงจึงจะมีการปรับแก้ประกาศนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอาจจะเป็นรูปแบบให้มหาวิทยาลัยเสนอคุณสมบัติให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นรายบุคคลไป